



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 3 ธันวาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ส่องปัจจัยดันตลาดเกษตรออนไลน์ให้ปัง	แนวหน้า
2. การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แนวทางสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่ยั่งยืน (1) *...	มติชน
3. ภาพข่าว: เร่งถนนผสมยาง	แนวหน้า
4. รายงานพิเศษ: การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แนวทางสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่...	แนวหน้า
5. เกษตรฯไทยเปิดโต๊ะหารือส่งออกยางพาราแอฟริกาใต้ MOUร่วมมือวิชาการเกษตร	สยามรัฐ
6. 'เกษตร'สั่งตรวจสต็อกหัวนํายางเก่าทำถนน	กรุงเทพธุรกิจ
7. ห่วงสเปกถนนยางพารา	โพสต์ทูเดย์
8. ลงบันทึกรับซื้อข้าวโพดหลังนา	เดลินิวส์
9. ภาพข่าว: ลงบันทึก	เดลินิวส์
10. หัวข้อข่าว: เร่งการค้า-บริการ4.0	มติชน
11. ภาพข่าว: เกษตรกรรักบ้านเกิด	สยามรัฐ
12. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ: กรมพัฒนาที่ดินจัดใหญ่!งานวัน'ดินโลก'5-7ธ.ค	แนวหน้า



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ส่งปัจจัยดันตลาดเกษตรออนไลน์ให้ปัง

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ : 13736 หน้า : 8(ซ้าย)

ส่งปัจจัยดันตลาดเกษตรออนไลน์ให้ปัง

นายภูมิศักดิ์ ราชวี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรมีแนวทาง

ขับเคลื่อนนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ในภาคการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรเชื่อมโยงเกษตรกรกับหน่วยงานรัฐ เอกชน ระบบสหกรณ์ ผู้ประกอบการและผู้ค้า ซึ่งปัจจุบันการขายสินค้าเกษตรออนไลน์เป็นช่องทางและโอกาสทางการตลาดที่สำคัญในการขยายฐานลูกค้าจากภายในประเทศสู่ลูกค้าต่างประเทศ โดยเชื่อมโยงการค้ารูปแบบอี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce)

ทั้งนี้ การซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์มีหลายแบบ ทั้งจากผู้ประกอบการต่อผู้ประกอบการ (B2B) ผู้ประกอบการต่อผู้บริโภค (B2C) หรือแม้กระทั่งผู้บริโภคร่วมกัน (C2C) โดยในปี 2560 ไทยมีมูลค่าการค้าขายในระบบอี-คอมเมิร์ซทั้งสิ้น 2.81 ล้านล้านบาท สำหรับแหล่งซื้อขายในระบบอี-คอมเมิร์ซสำคัญๆในประเทศไทยมีหลายแห่ง อาทิ Thaitrade.com รองรับการขายสินค้าแบบ B2B และ B2C พร้อมรองรับการขายสินค้าไปยังลูกค้าหรือผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือ DITP กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ปัจจุบันมีผู้ซื้อที่ลงทะเบียนกว่า 1.7 แสนราย กระจายทั่วโลก มีมูลค่าการค้าขายกว่า 5.5 พันล้านบาท สินค้ากว่า 200,000 รายการ และในจำนวนดังกล่าว มีสินค้าเกษตรซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าแปรรูปขาย

■ ตัวช่วยเกษตรกรไทยยุค 4.0

ประมาณ 6,000 รายการ สำหรับผู้ประกอบการในไทยลงทะเบียนแล้วกว่า 2.4 หมื่นราย ในจำนวนนี้ประมาณ 1,000 กว่ารายเป็นเกษตรกรหรือผู้ขายสินค้าเกษตร

ด้านศ.ดร.เววัตร ธรรมากิมย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเสริมว่า จากการวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านเว็บไซต์ Thaitrade.com พบว่า การซื้อขายสินค้าเกษตรภาครัฐต้องให้ความสำคัญตั้งแต่กระบวนการผลิตสินค้าเกษตร โดยให้ความรู้ การฝึกอบรม ผ่านศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่มีอยู่ถึง 882 ศูนย์ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรทั้งสดและแปรรูปตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด แต่เนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นรายย่อย ดังนั้นเกษตรกรต้องรวมกลุ่มกันเพื่อขายสินค้า และภาครัฐต้องให้ความรู้เรื่องการซื้อขายสินค้าเกษตรผ่านเว็บไซต์ สนับสนุนการขนส่ง หาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ที่กระทรวงเกษตรบูรณาการกับกระทรวงพาณิชย์ ภาครัฐต้องเน้นมาตรการสนับสนุนรอบด้าน ดังนี้ มาตรการด้านการเกษตร ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพหรือมีลักษณะเฉพาะ เช่น สินค้า

บ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) วางแผนปริมาณผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการ มาตรการด้านกฎหมาย สนับสนุนเกษตรกรจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเป็นผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ภาพลักษณ์ที่ดี และเพิ่มโอกาสทางการตลาด มาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ จัดหาแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้กลุ่มเกษตรกรหรือเกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้การขาย

สินค้าเกษตรออนไลน์เพิ่มขึ้น สนับสนุนให้เกษตรกรเกิดการรวมกลุ่ม เป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มของเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อให้เกิดการประหยัดต้นทุน (Economies of Scale) ของปริมาณผลผลิต และเกิดอำนาจการต่อรองราคาสินค้าเกษตรของเกษตรกรอีกทาง และ มาตรการด้านการศึกษา ให้ความรู้ฝึกอบรมด้านการทำธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งการสร้าง แปรณดีสินค้า และมาตรการด้านการตรวจสอบสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อให้ผู้บริโภคทราบถึงแหล่งที่มาของสินค้า

รหัสข่าว: C-181203005093 (3 ธ.ค. 61/06:20)

หน้า: 1/1



บริษัท อินโฟเคสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com

การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แนวทางสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่ยั่งยืน (1)

• เกษตรอินทรีย์ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนา

ด้วยสถานการณ์ภาคเกษตรของประเทศไทยที่ผ่านมา การพัฒนาที่มุ่งเน้นการผลิตแบบอุตสาหกรรมและการค้าทำให้เกษตรกรหันมาทำเกษตรในเชิงเดี่ยวเป็นส่วนมาก ทำให้ปริมาณการใช้สารเคมีในภาคเกษตรเพิ่มขึ้นสูงเกินความจำเป็นและเป็นต้นเหตุการผลิตที่มากกว่าผลกำไรที่จะได้ ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ทางการเกษตร ด้วยเหตุนี้ภาครัฐจึงได้มีการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่มีความยั่งยืนทั้งในแง่ของสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของอาหาร โดยวิถีเกษตรอินทรีย์ถือเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถพัฒนาภาคการเกษตรสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ได้

ทั้งนี้การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากฎหมายเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ



ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 ได้ให้ความหมายของเกษตรอินทรีย์ หมายถึง การเกษตรที่ใช้หลักการพึ่งพิงความสมดุลตามธรรมชาติอย่างเบ็ดเสร็จรวมทั้งการอนุรักษ์ให้เกิดระบบนิเวศการเกษตรที่ยั่งยืนสามารถให้ผลผลิตที่ดีในสภาพสิ่งแวดล้อมที่ไร้รับการอนุรักษ์และพึ่งพิงอย่างยั่งยืนผสมผสานระบบการเกษตรทุกระบบที่ส่งเสริมและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ

เพื่อผลิตอาหารและปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีพที่มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยใช้หลักการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศเกษตรให้เกิดการผสมผสานเกื้อกูลกันและกันอย่างเบ็ดเสร็จ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นองค์รวม มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สามารถใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกในระบบนิเวศที่เป็นไปตามหลักการอินทรีย์และใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นชีวภัณฑ์และสารอินทรีย์ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต รวมทั้งสารอินทรีย์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเลิกการใช้ปัจจัยที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์ รวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการปรับเปลี่ยนทางพันธุกรรม



ซึ่งหลังจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2551-2554 ได้สิ้นสุดตามระยะเวลาของยุทธศาสตร์ และได้มีการขยายเวลาของแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานไปถึงปี 2555 แล้ว แต่การพัฒนาเกษตรอินทรีย์มีความสำคัญจะต้องดำเนินการเพื่อความยั่งยืน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

ได้เห็นชอบให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับต่อไป โดยการบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบอย่างจริงจัง

จากความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 ในยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ภายใต้วิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคด้านการผลิต การบริโภค การค้าสินค้า การบริการเกษตรอินทรีย์ที่มีความยั่งยืนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ด้วยเหตุนี้การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์จึงถือเป็นนโยบายระดับชาติ จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับล่าสุดรัฐบาลได้วางเป้าหมายการดำเนินงานออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ 1.การเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ ภายในปี 2564 2.เพิ่มจำนวนเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 30,000 ราย ภายในปี 2564 3.เพิ่มสัดส่วนตลาดในประเทศร้อยละ 40 และเพิ่มสัดส่วนตลาดส่งออกร้อยละ 60 4.สุดท้ายคือการยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้การดำเนินงานจะเป็นไปตาม 4 ยุทธศาสตร์ด้วยกันคือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการวิจัย และการสร้างความรู้วัฒนธรรมเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์



ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ โดยมีกลไกการขับเคลื่อนการ



พัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประกอบด้วย 1.คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ มีผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และกรมวิชาการ นอกจากนี้ยังมีผู้แทนกระทรวง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แนวทางสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่ยั่งยืน (1)

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561

ฉบับที่ : 14876 หน้า : 7(ล่างขวา)

พาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ มีอำนาจหน้าที่ใน
การกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ เพื่อ
ผลักดันและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของ
ประเทศ ดำเนินการบูรณาการแนวทางการ
แผนงานและงบประมาณกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้มี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม
2561 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายซึ่งได้แก่นายวิวัฒน์ ศัลย-
กำธร เป็นประธานอนุกรรมการ มีรองปลัดกระทรวง
ที่เกี่ยวข้องและหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นอนุกรรมการ โดยมีอธิบดี
กรมพัฒนาที่ดินเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนงาน โครงการ
งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แห่งชาติ กำหนดแนวทาง มาตรการหรือกลไกการ
ประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและ
ภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

รหัสข่าว: C-181203020020 (3 ธ.ค. 61/02:05)

หน้า: 2/2

iQNewsAlert™

บริษัท อินโฟควอสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsalert.com

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 3 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13736

Col.Inch: 9.85

Ad Value: 8,865

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 26,595

Clip: Black/White

ภาพข่าว: เร่งถนนผสมยาง



เร่งถนนผสมยาง : นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธาน ประชุมกำหนดแบบก่อสร้าง
กลางและคู่มือทำถนนผสมยางพารา (ซอยซีเมนต์) เพื่อให้ทำถนนในหมู่บ้าน เป็นการเร่งรัดใช้ยางพาราตาม
นโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ

การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แนวทางสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่ยั่งยืน (3) ‘จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส เกษตรอินทรีย์ของไทยกับผลการทำงานของภาครัฐปี’61’

สำหรับภาพรวมสถานการณ์เกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยในปัจจุบันถือว่ามีการพัฒนาต่อเนื่อง โดยภาครัฐยังคงมีนโยบายให้การสนับสนุนการดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้น โดยประเทศไทยยังมีจุดแข็งสำคัญคือ เกษตรกรไทยพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหน่วยงานภาครัฐสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน โดยผลักดันผ่านยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ประกอบกับแรงขับเคลื่อนจากภาคเอกชนและภาคประชาชน มีความพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

แต่ทั้งนี้ยังมีจุดอ่อนด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิต การแปรรูปที่จำกัด โดยส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักถึงประโยชน์จากการทำเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น จึงมีปัญหาลักคั่นให้พื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้นในระยะเวลาอันสั้น เกษตรกรขาดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรอินทรีย์ยังขาดความหลากหลาย รวมถึงการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ยังมีน้อย ทำให้ขาดการสนับสนุนวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อเชื่อมเชิงพาณิชย์ทั้งด้านการผลิตและการตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในอาหารมากขึ้น ทำให้สถานการณ์เกษตรอินทรีย์ของประเทศไทยมีโอกาสเปลี่ยนผ่านไปสู่การพัฒนาตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ที่เป็นสากลมากขึ้น

จากกระแสสังคมที่หันมาใส่ใจบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ กระตุ้นความต้องการสินค้าอาหารอินทรีย์ในตลาดสูงขึ้น ซึ่งผลดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรฯ ปี 2561 ภาพรวมการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 2560-2564 ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 คือ ส่งเสริมการวิจัย การสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ โดยยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปด้วย Industry 4.0 ผู้การเป็น Agro Processing ในภูมิภาคเอเชีย 1 เครื่อง่าย และอบรมเผยแพร่องค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ด้านเกษตรอินทรีย์ และด้านหม่อนไหมอินทรีย์ 1,055 คน ถ่ายทอดการผลิตการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืช 27 คน และจัด



อบรมผู้ตรวจประเมิน 330 คน

นอกจากนี้ ก็เป็นการให้ความรู้แก่เกษตรกรโดยถ่ายทอดเทคโนโลยีพลาสติกคัดเลือกแสงสำหรับเพาะปลูก 80 คน การเขียนรูปปลูกผักอินทรีย์ 8 แห่ง การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพแบบอินทรีย์ 1 โรงเรียน ตกนโถยการปรับปรุงคุณภาพดิน 283 คน ให้ความรู้ด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ 1,724 คน ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ 126 คน ด้านพืชอินทรีย์ 1,614 คน และไหมอินทรีย์ 100 คน ให้ความรู้เกษตรกรในการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ 2 แห่ง สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นคมสหกรณ์ 1,000 คน และจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 1,724 คน จัดทำฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี 1 แห่ง จัดทำ Organic Agriculture Database 1 ระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการผลิตสินค้าและบริการเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1,081 ราย ปัจจัยปศุสัตว์ จำนวน 9,419 คน จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ 4 ศูนย์ จัดตั้งศูนย์ผลิตชีวอินทรีย์ 11 ศูนย์ จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืชอินทรีย์ 142 คน สนับสนุนไก่เนื้อที่ผลิตปัจจัยการผลิต 25 ตัว สนับสนุนท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ 40 ไร่ สนับสนุนถังหมักพืชอาหารสัตว์ 200 ใบ และสนับสนุนเครื่องสับดพืชอาหารสัตว์ 1 เครื่อง ผลิตพ่อนธุ์แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ 25,800 ตัว ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 45,607 ราย พื้นที่รวม 587,105.80 ไร่ และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์แปลงใหญ่ 5 แปลง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนการพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการ

แนวกหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 3 ธันวาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13736

หน้า: 8(บน)

Col.Inch: 55.60

Ad Value: 50,040

PRValue (x3): 150,120

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: รายงานพิเศษ: การขับเคลื่อนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ แนวทางสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรที่...



เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน BIOFAH 2018 ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัดงานประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 300 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จัดประชุมกรรมการและคณะทำงาน ศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนโครงการสินเชื่อสีเขียว อัตราดอกเบี้ยต่ำ เป้าหมายวงเงินสินเชื่อ 5,000 ล้านบาท เสนอกรมศุลกากร ปรับปรุงรหัสสถิติต่อท้ายพิกัดอัตราศุลกากร 5 สินค้า คือ ชา ใบเขียวอินทรีย์ มะพร้าวอ่อนอินทรีย์ กะทิสำเร็จรูปอินทรีย์ มังคุดอินทรีย์ และทุเรียนอินทรีย์ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา นอกจากนี้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ ได้จัดประชุมเพื่อร่วมหารือ

และการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 1,157 แปลง ฟาร์มปศุสัตว์ 36 ฟาร์ม ด้านสัตว์น้ำอินทรีย์ 76 คน และพัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 100 แห่ง พร้อมกันนี้ได้จัดมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าอินทรีย์ในประเทศไทย 1 ครั้ง พัฒนาตลาดสีเขียว 3 แห่ง สร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 34 ครั้ง เชื่อมโยงตลาดและส่งเสริมพัฒนาต่อยอดสินค้า 1 ครั้ง นำผู้ประกอบการไทย

แนวทางการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในแต่ละเรื่อง

จากผลการดำเนินงานของภาครัฐที่ค่อนข้างทำงานในเชิงรุก ส่งผลให้การพัฒนาขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้น แต่การดำเนินงานจะยังคงต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้นในปีต่อไป เพื่อให้การทำเกษตรอินทรีย์เข้มแข็งและขยายวงกว้าง และสุดท้ายเกิดประโยชน์คือเกษตรกรไทยและผู้บริโภคอย่างแท้จริง มีความยั่งยืนต่อไป

เกษตรฯไทยเปิดโต๊ะหารือส่งออกยางพาราแอฟริกาใต้ MOUร่วมมือวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร หวังเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้าน การเกษตร

กทม. : นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งราชอาณาจักรไทย กับกระทรวงเกษตรป่าไม้และประมง แห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ณ โรงแรมอมารี ประตูน้ำ กรุงเทพฯว่า บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ดังกล่าว จะเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการเกษตรระหว่างไทยและแอฟริกาใต้ และสนับสนุน

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตรในหลายด้าน ได้แก่ ด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง การชลประทาน การใช้ที่ดิน สหกรณ์ สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรฐานอาหาร นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร รวมทั้งเป็นช่องทางในการขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตร และเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา โดยหลังจากลงนามบันทึกความเข้าใจแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร และจะได้จัดประชุม ครั้งที่ 1 ต่อไป ในเบื้องต้นประเทศแอฟริกาใต้สนใจที่จะขยายตลาดและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรจากไทย อาทิ ไม้แปรรูป ลำไย มังคุด และยางพารา รวมทั้งสนใจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดของไทย เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ มีความสัมพันธ์ทางการทูตอันดีกับกระทรวงเกษตร

ป่าไม้ และการประมงสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ซึ่งในปีครบรอบปีที่ 25 และเป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่ง เนื่องจากทั้งสองฝ่ายได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรร่วมกัน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นกรอบความร่วมมือด้านการเกษตรอย่างเป็นทางการระหว่างสองกระทรวงซึ่งจะมีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักวิจัย มีการวิจัยร่วมด้านการเกษตร ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการและวิทยาศาสตร์ มีการฝึกอบรมซึ่งรวมถึงหลักสูตร การสัมมนา และการศึกษาดูงาน และการฝึกอบรมที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาด้านการตลาด และการส่งเสริมธุรกิจการเกษตรและความสัมพันธ์ทางการค้าตลอดจนการส่งเสริมการติดต่อระหว่างหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องต่อไป

“ประเทศแอฟริกาใต้ เป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย ในการนำเข้าผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ข้าวหอมมะลิ ซึ่งแอฟริกาใต้มีความต้องการจะเพิ่มปริมาณการนำเข้าข้าวจากไทยมากขึ้น และนอกจากนี้ยังต้องการนำเข้าผลไม้จากไทยเพิ่มเติมอีก 2 ชนิดคือ ลำไย และมังคุด เนื่องจากเป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยม มีรสชาติถูกปากคนแอฟริกาใต้ รวมทั้งไทยได้หารือด้านการส่งออกยางพาราไปแอฟริกาใต้ เนื่องจากเป็นฐานการผลิตรถยนต์อันดับต้นๆ ของโลก และเป็นโอกาสอันดีที่แอฟริกาใต้ยินดีให้นักลงทุนยางพาราไทยเข้าไปผลิตยางรถยนต์ เพื่อประกอบเป็นตัวรถในประเทศแอฟริกาใต้ด้วย”

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า ปัจจุบัน แอฟริกาใต้ผลิตรถยนต์มากเป็นอันดับ 1 ในทวีปแอฟริกา เป็นฐานการผลิตของค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ เช่น General Motor, Daimler, Chrysler, BMW, Ford และ Toyota คาดว่าในปี 2563 จะมียอดการผลิตถึง 1 ล้านคัน

ส่วนประเทศไทยก็เป็นประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติที่หลากหลายมากที่สุด มีคุณภาพสูงที่สุดในกลุ่มประเทศผู้ผลิตยาง ซึ่งยางจากไทยถือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่จะมีโอกาสทางการค้าที่ดีในตลาดแอฟริกาใต้ เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประเทศแอฟริกาใต้มีความต้องการสูงที่สุด และส่วนแบ่งทางการตลาดของไทยมีเพียงร้อยละ 5.25

ดังนั้นประเทศไทยจึงพร้อมเป็นฐานการผลิตวัตถุดิบและส่งออกยางพาราให้กับแอฟริกาใต้ เพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ของแอฟริกาใต้ที่มีแนวโน้มกำลังเติบโตในขณะนี้ รวมทั้งไทยยินดีที่จะร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารากับหน่วยงานภาครัฐของแอฟริกาใต้ เพื่อสร้างนวัตกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาของสองประเทศในอนาคตด้วย

'เกษตร' ส่งตรวจสต็อกหัวนํ้ายางเก่าทำถนน

กรุงเทพธุรกิจ ● “กฤษฎา” ย้ำให้โครงการสร้างถนน 1 กม.ต่อ 1 หมู่บ้านชื้อยางจากเกษตรกร ส่งเช็คสต็อกห้ามขายหัวนํ้ายางที่ตลาด ขณะ กยท. ยืนยันมีครบแสนตัน ชงแผนนำไปแปรรูปใช้สาธารณประโยชน์

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าโครงการสร้างถนน 1 กิโลเมตรต่อ 1 ตำบล โดยองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) รวม 7.5 หมื่นกิโลเมตร วงเงิน 9.2 หมื่นล้านบาท มีเป้าหมายเพื่อให้ทุก อบต. ชื้อนํ้ายางจากสถาบันเกษตรกรเท่านั้น จะไม่มีการนำยางในสต็อกที่มีอยู่ไปใช้ในโครงการนี้ อย่างเด็ดขาด

“เพื่อเป็นการเผื่อระวังจึงสั่งการให้

กยท. ตรวจสอบเช็คสต็อกยางที่มี หากพบว่าหายไปหรือไม่ครบตามจำนวนที่ระบุ ต้องมีเหตุผลที่ชัดเจน โดยการตรวจสอบต้องดำเนินการสม่ำเสมอ และไม่ปล่อยให้ ออกมากระทบกับตลาดยางพาราในประเทศ”

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กล่าวว่า สต็อกยางที่รับชื้อมาเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางตามโครงการรัฐบาล ช่วงปี 2556-2557 ทั้ง 2 โครงการ ได้แก่โครงการพัฒนาศักยภาพสถาบันเกษตรกร

เพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง และโครงการมูลภัณฑ์กันชนรักษาเสถียรภาพราคายางจากรายงานของผู้รับผิดชอบโกดังจัดเก็บ รายงานว่าจำนวนยังอยู่ครบ 1.04 แสนตัน แต่คุณภาพยางลดลงตามอายุที่จัดเก็บ

ขณะนี้จึงกำลังทำแผนการนำยางแผ่นรมควันคงเหลือไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ เช่น ทำหมวกกันฝนต้นยางให้ชาวสวนยาง สนามฟุตซอล ทำทางเท้า พื้นสนามเด็กเล่น ฟันปูคอกปลุสัตว์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆที่สามารถใช้ยางคงเหลือดังกล่าวได้ หากหน่วยงานใดแจ้งความประสงค์จะนำผลิตภัณฑ์ยางเหล่านี้ไปใช้และตั้งงบประมาณรองรับก็สามารถดำเนินการได้ทันที

ส่วนมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง ปัจจุบันมีเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. จำนวน 1,651,499 ราย แบ่งเป็น เกษตรกรที่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 1,054,396 ราย และผู้กรีดยาง 304,246 ราย นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรที่แจ้งไม่มีเอกสารสิทธิ์กับ กยท. อีกจำนวน 292,857 ราย ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะดำเนินการอย่างไร

ห่วงถนนยางพารา

A2

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ ดักคอคมนาคม ออกสเปกถนนยาง 9 หมื่นล้าน อย่าเอื้อนายทุน “กฤษฎา” เตรียมแจง ครม.อังคารนี้ เผย 4 มาตรการ กนย.ใช้อย่างเพิ่ม

ห่วงสเปกถนนยางพารา

กระทรวงเกษตรคมนาคมกำหนดรายละเอียดงาน 9 หมื่นล้าน

โพสต์ทูเดย์ - เกษตรฯ ดักคอคมนาคม ออกสเปกถนนยาง 9 หมื่นล้าน อย่าเอื้อนายทุน “กฤษฎา” เตรียมแจง ครม.อังคารนี้ เผย 4 มาตรการ กนย.ใช้อย่างเพิ่ม

แหล่งข่าวจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือกับกระทรวงคมนาคม เพื่อกำหนดสเปกการทำถนนยางพาราเพื่อช่วยใช้ยางในประเทศ โดยกระทรวงคมนาคมระบุว่า มีเอกชนที่ทำแอสฟัลติก 9 ราย และต้องส่งมาผลิตที่ กทม.หรือปริมณฑลเพื่อกระจาย ซึ่งรมว.เกษตรฯ ไม่เห็นด้วยเพราะต้องการให้นำยางดิบจากเกษตรกรในพื้นที่ การทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์จะดีกว่า ซึ่งทางกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะไปหารือและออกแบบให้ตรงความต้องการ

นายกฤษฎา กล่าวว่า เตรียมชี้แจงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในอังคารที่ 4 ธ.ค. 2561 นี้ เพื่อแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ถึง 4 มาตรการ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ

ตามที่ ครม.ได้มีมติเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2561 และหากทำเต็มรูปแบบจะใช้น้ำยางพาราประมาณ 1.4 ล้านตัน ใช้งบประมาณ 1 แสนล้านบาท โดยประมาณ 9 หมื่นล้านบาท เป็นงบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ขณะเดียวกัน ในสัปดาห์หน้าจะเชิญบริษัทต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ มาหารือประเด็นการเพิ่มปริมาณรับซื้อยางพาราจากเกษตรกร ซึ่งต้องขอรับการช่วยเหลือและสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลบ้าง โดยรัฐจะมีโครงการชื้อยางล้อช่วยชาติออกมา

สำหรับ 4 มาตรการ ได้แก่ 1.มาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกรชาวสวนยาง ให้ความช่วยเหลือไร่ละ 1,800 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ 2.โครงการถนนยางพารา 1 หมู่บ้าน 1 กม. โดยให้ อปท. นำน้ำยางพาราไปสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ 7.5 หมื่นหมู่บ้าน วงเงินรวม 9.23 หมื่นล้านบาท 3.โครงการรักษาเสถียรภาพราคา โดยให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นแหล่งรับซื้อยางพาราและจำหน่ายยางพาราเพื่อส่งออก และ 4.ลดพื้นที่ปลูกยางพาราเพื่อปลูกพืชอื่นทดแทน ■

ลงบันทึกรับซื้อข้าวโพดหลังนา

นายรณชัย ภูธรองทอง สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์เปิดเผยว่า สหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบริษัทเอกชน เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ตามมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสมดุลของปริมาณการผลิต การตลาดข้าวโพดและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรมีรายได้และอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน จากกิจกรรมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูนาปรัง ฤดูสาธิตต่อเนื่องของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนามีเสถียรภาพในการผลิตสินค้าและลดการพึ่งพาจากภายนอกประเทศ

ด้าน นายวิบูลย์ ไซยวรรณ เกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า กาฬสินธุ์ มีพื้นที่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าวโพด รวม 240,126.79 ไร่ มีเกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 1,786 ราย รวม 12,064 ไร่ มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการฯ โดยแบ่งเป็นสหกรณ์ที่เป็นจุดรับซื้อข้าวโพด จำนวน 4 สหกรณ์ ได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตรท่าคันโท จำกัด 2. สหกรณ์การเกษตรหนองกุงศรี จำกัด 3. สหกรณ์การเกษตรก้ามวัง จำกัด 4. สหกรณ์

การเกษตรนิคมฯ ห้วยผึ้ง จำกัด จุดที่สหกรณ์ให้เอกชนเข้าไปตั้งจุดรับซื้อ จำนวน 2 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด และ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กาฬสินธุ์ จำกัด

นายจรรยา อินทนาศักดิ์ ผจก.ฝ่ายขายบริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด กล่าวว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำเป็นต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินดาวัฒนา จะรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฝักแก่จัด (อายุประมาณ 120-130 วัน) ปอกเปลือกแล้ว จะให้ค่าบริหารจัดการแก่สหกรณ์การเกษตรที่เป็นจุดรับซื้อ 0.20 บาท/กิโลกรัม หรือ 200 บาท/ตัน โดยใช้น้ำหนักสินค้าที่ชั่งออกมาจากจุดรับซื้อและโอนเงินค่าสินค้าให้กับสหกรณ์ไม่เกิน 3 วันทำ การด้าน บริษัท แปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จำกัด เป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงตามมาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้ในโครงการ ราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด เช่น แปซิฟิก 339 ฤดูกาล 180 บาท/กก. แปซิฟิก 999 ซูเปอร์ 177 บาท/กก. แปซิฟิก 789 ราคา 186 บาท/1 กก. แปซิฟิก 777 ราคา 177 บาท/กก. แปซิฟิก 559 ราคา 140 บาท/กก. แปซิฟิก 139 ราคา 154 บาท/กก.



☒ ลงบั้นทีก... กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรสหกรณ์ฟิลิปปินส์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอเรชั่น ฟิลิปปินส์ (ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์) ลงบั้นทีกความเข้าใจ โครงการพัฒนาข้าวฟ่างแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการเพาะปลูกและรับซื้อข้าวฟ่างแก่เกษตรกรชาวฟิลิปปินส์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

เร่งการค้า-บริการ4.0

หอการค้ายื่นถึงนายกฯ ดีเดย์แจกหัวละ500บาท 8ธค.ใช้บัตรคนจนรูดเงิน ‘กฤษฎา’สั่งก.เกษตรลุย ปลุก‘ข้าวโพด’หลังทำนา

นักวิชาการตีอาร์ไอค้านคืนแเวต 5% อ้างดูแล เศรษฐกิจฟุ้งไม่ขึ้น ยันภาพรวมไม่ได้แย่ จี‘คลัง’แจง นำเงินจากไหน (อ่านต่อหน้า 5)

รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวปาฐกถา พิเศษในงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 เรื่อง “การปฏิรูปประเทศสู่ ไทยมั่นคง ไทยยั่งยืน” ตอนหนึ่งว่า วาระสำคัญ 85 ปี หอการค้า มีการพัฒนามาเป็นลำดับ ทุกคนมีความสำคัญ เป็นเครื่องจักรในการพัฒนา ประเทศ เพราะเป็นกลไกในเรื่องของการค้า เป็นบทบาทสำคัญในการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางใน 20 ปี รัฐบาลจึงกำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ไม่ใช่สืบทอด อำนาจ และจากการไปต่างประเทศหลายครั้ง ก็ชื่นชมใน 3 สิ่งของไทย คือการท่องเที่ยว ธรรมชาติสวยงาม อาหารอร่อย และรอยยิ้มของคนไทย แต่พอกลับมาแล้วยิ้มไม่ออก เพราะมีหลายเรื่องกีดกัน จึงต้องเตรียมพร้อม เทคโนโลยีที่จะเข้ามา อย่ามองแต่ว่าจะต้องได้ อะไร ต้องมีกำไรไปทั้งหมด ที่สำคัญเวลานี้ไทย มีปัญหาแรงงานภาคเกษตร เป็นส่วนสำคัญของ ประเทศ ต้องช่วยพัฒนาให้ดีขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า มีคนวิจารณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขอยืนยันไม่ใช่การหาเสียง เพราะเวลานี้มีคนรายได้ต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อ

ต่อจากหน้า 1
เร่งการค้า

‘บิ๊กตู่’วอนการค้าอย่ามุ่งแต่กำไร
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะ



สัมมนาหอการค้า - พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. และนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ร่วมเซลฟี่กับผู้เข้าร่วมพิธีเปิดงานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 ที่ไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม

ปี จำนวน 14.7 ล้านคน จะให้ช่วยทั้งหมด 60 ล้านคนคงไม่ไหว บัตรประชารัฐก็ต้องดูว่าเอาเงินในส่วนไหนมาให้ แต่ไม่ใช่เอามาช่วยคนจนทั้งหมดอย่างที่วิจารณ์ เพราะภาษีมาจากหลายทาง

“ขอย้ำมองว่ารัฐบาลนี้ช่วยแต่คนรวยไม่ช่วยคนจน เพียงเพราะคิดเร็วแต่ไม่เข้าใจปัญหา” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ปธ.หอจ้พรรคเร่งเปิดนโยบายศก.

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวภายหลังปิดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 36 ว่า หอการค้าไทยได้รวบรวมผลการประชุมและจัดทำเป็นสมุดปกขาว นำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่เดินทางมาปิดการประชุมสัมมนา ซึ่งในสมุดปกขาวประกอบด้วย 1.แนะนำข้อมูลจากหอการค้าฯ ให้กับภาครัฐ 2.แจ้งข้อมูลเพื่อขอให้รัฐบาลเป็นผู้ดำเนินการ 3.แนวทางขับเคลื่อนของหอการค้า หากทำทั้ง 3 ข้อนี้ควบคู่ไปด้วยกันเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ได้ไม่ยาก ทั้งนี้ เอกชนต้องการให้รัฐบาลเร่งผลักดัน Trade and Services 4.0 เน้นด้านการค้าการลงทุน ด้านเกษตรและอาหาร และด้านท่องเที่ยวและบริการ

“อยากเสนอให้ทุกพรรคการเมืองควรมีนโยบายเกี่ยวกับการผลักดันเศรษฐกิจออกมาให้ชัดเจนมากขึ้น ควรให้ประชาชน รวมถึง

เอกชนได้ทราบถึงปัญหาและแนวทางแก้ไข และควรกำหนดให้ชัดเจนว่าเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวหรือตกต่ำ สาเหตุแท้จริงมาจากปัจจัยไหน ต้องระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน รวมถึงช่วยในเรื่องของการพัฒนาขีดความสามารถให้ตรงความต้องการมากขึ้น ทั้งนี้ ต้องไม่ลืมที่จะทำมาตรการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของเศรษฐกิจฐานราก หากทุกพรรคมีความชัดเจนในเรื่องของนโยบายมากกว่านี้ ทั้งเรื่องลดความเหลื่อมล้ำและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก็จะทำให้เอกชนเห็นทิศทางของเศรษฐกิจในช่วงการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น” นายกลินท์กล่าว

มั่นใจจีดีพียังต่อไม่หลุด4%

นายกลินท์กล่าวว่า ในส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจช่วงปลายปี อาทิ ซัพพอร์ตชาติ ที่ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการกำหนดชนิดของสินค้าที่สามารถนำไปยื่นขอลดภาษีได้เพียง 3 ชนิด ได้แก่ 1.ยางรถยนต์ 2.หนังสือ และ 3.สินค้าไอทีอุป แม้จะน้อยแต่ก็ยังเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค รวมถึงการเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่ากับเติมเงินเข้าไปในกลุ่มประชาชนฐานราก ซึ่งช่วยเพิ่มบรรยากาศการจับจ่ายใปลายปีนี้ถึงปีหน้า ส่วนเรื่องการท่องเที่ยว ตอนนีการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีแนวโน้มดีขึ้น ชาวจีนจะเริ่มกลับมาแล้ว รวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นด้วย

นายกลินท์กล่าวต่อว่า คาดว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะเติบโตได้ 4-4.5% และปี 2562 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 4% ส่วนตัวเลขอย่างเป็นทางการคงต้องรอการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ในเดือนธันวาคมอีกครั้ง และคาดว่าจะการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนได้มากยิ่งขึ้น เบื้องต้นสภาธุรกิจของไทยระบุว่าตอนนี้กลุ่มลงทุนจากจีนและญี่ปุ่น กำลังมองการลงทุนเพิ่มในประเทศที่ 3 และหวังว่าจะเลือกประเทศไทย ซึ่งหอการค้าหวังว่าผลการสัมมนาจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจประเทศให้เติบโตเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ และเป็นตัวจุดประกายให้กับทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างทั่วถึง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งการสัมมนาหอการค้าไทยทั่วประเทศครั้งที่ 37 ในปี 2562 หอการค้าฯ ล้าปางจะเป็นเจ้าภาพ

จกคินเวตหวังผลเลือกตั้ง

นายนิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงกรณีกระทรวงการคลังมีแนวคิดใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวก) 5% สำหรับการใช้จ่ายไม่เกิน 2 หมื่นบาทต่อรายแก่ประชาชนที่ใช้จ่ายใช้สอยผ่านบัตรเดบิตในสินค้าที่มีการจัดเก็บภาษีมูลค่า

ทิศทาง หอการค้า ปี'62

ปี 2562 รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งเน้นใน 3 ส่วน

หัวข้อประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 กลุ่มย่อย เกี่ยวกับ 'ดิจิทัล'

- 1 ทรานส์ฟอร์มเมชัน อิน เทรด แอนด์ เซอร์วิส
- 2 อะกริคัลเจอร์ แอนด์ ฟู๊ด แวกู เซน
- 3 คอมมูนิตี เบส ทัวริซึมของโครงการไทยเทไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน

เน้น 3 เรื่อง คือ

- ด้านการค้าการลงทุน
- ด้านการเกษตรและอาหาร
- ด้านท่องเที่ยวและบริการ

ที่มา : นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย
กราฟิกมติชนรายวัน/Matchon Daily Graphic(03.12.18)

เพิ่ม ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2562 ว่า พุดไม่ออกกับมาตรการของคลังที่ออกมา เพราะไม่เห็นด้วยกับการไปลดเวดให้กับประชาชน เคยบอกไปแล้วว่าอยากทำอะไรทำไป จะแจกเงินก็แจกไป แต่อย่าไปลดเวด หรือนำเวดไปอ้างทำมาตรการ เนื่องจากเวดของไทยจัดเก็บ 7% ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 10% อยู่แล้ว การที่รัฐบาลพยายามไปทำมาตรการนำเวดมาอ้างอิงแบบนี้ยิ่งแย่ไปใหญ่

นายนิพนธ์กล่าวว่า นอกจากนี้อ้างว่าทำเพื่อดูแลเศรษฐกิจฟองไม่ขึ้น เพราะขณะนี้เศรษฐกิจไม่ได้แย่ แม้ไตรมาส 3 ตัวเลขต่ำไปบ้าง แต่ทั้งปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) บอกแล้วว่าจะเกิน 4% ดังนั้น ไม่ควรใช้นโยบายของคลังพร่ำเพรื่อ ควรใช้เฉพาะช่วงวิกฤตจริงๆ ขณะนี้เศรษฐกิจไม่ได้มีปัญหาถึงขนาดต้องมากระตุ้น ยกเว้นเหตุผลเดียว คือ เอื้อต่อการเลือกตั้ง

หวังกระทบการเงินการคลังประเทศ

นายนิพนธ์กล่าวว่า ขอลงมือยังกระทรวงการคลังว่า นำเงินจากไหนทำนโยบาย ถ้าบอกว่า เป็นเงินจากงบประมาณขอให้กระทรวงการคลังชี้แจงด้วยว่าจะกู้ยืมอะไร ดอกเบี้ยเท่าไร และที่บิ๊จจะหมด เพื่อให้ประชาชนทราบมาตรการที่ทำอยู่ในขณะนี้ไม่ใช่ของฟรี เป็นเงินที่ประชาชนต้องจ่าย แม้บอกว่ามาจากงบประมาณแต่ต้องไม่ลืมว่าขณะนี้ไทยยังดำเนินมาตรการขาดดุล ต้องกู้มาใช้จ่าย ซึ่งการดำเนินมาตรการที่ใช้เงินถือเป็นภาระของผู้เสียภาษีต้องจ่ายในอนาคต

“ขอความกรุณากระทรวงการคลังช่วยรวบรวมให้ดูหน่อยว่านโยบายกำลังจะทำ และที่ทำมาของรัฐบาลชุดนี้ ใช้เงินไปเท่าไรแล้ว และต้องใช้เวลากี่ปีหนี้ตรงนี้ถึงจะหมด ดอกเบี้ยจ่ายเท่าไร แม้มาตรการช่วยสร้างความสุขวันนี้ แต่สร้างความทุกข์ในอนาคต คาดว่ามาตรการคงไม่หมดแค่นี้ รัฐบาลและกระทรวงการคลังน่าจะออกมาตราการมาอีก เพราะใกล้เลือกตั้งแล้ว” นายนิพนธ์กล่าว

คลังเริ่มแจกเงินคนจน8ธ.ค.

นางสาวสุทธีรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางเตรียมพร้อมทั้งข้อมูลและระบบในการจ่ายเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เพื่อจ่ายเงินเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 4 มาตรการ โดยให้ความช่วยเหลือ จำนวน 10 เดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561-กันยายน 2562 ประกอบด้วย ช่วยค่าไฟ 230 บาทต่อเดือน ช่วยค่าน้ำ

100 บาทต่อเดือน เป็นค่าน้ำค่าไฟในเดือนธันวาคมเป็นต้นไป แต่จะเริ่มจ่ายเงินเข้าบัตรวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562, จ่ายเงินให้กับผู้ถือบัตรทุกคนวงเงิน 500 บาทต่อคนในเดือน

ธันวาคมครั้งเดียว สามารถนำไปซื้อสินค้าและบริการหรือกดเป็นเงินสดก็ได้ เริ่มใส่เงินเข้าไปในบัตรสวัสดิการ 8-10 ธันวาคม 2561, ให้ค่าเดินทางไปโรงพยาบาล สำหรับคนสูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป 1 พันบาทต่อคน จ่ายเข้าบัตรวันที่ 21 ธันวาคม 2561, ช่วยค่าเช่าบ้านแก่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เดือนละ 400 บาทเริ่มจ่ายเข้าบัตรเดือนแรกวันที่ 12 ธันวาคม 2561

ปชช.มองศก.ยังแย่หวังฟื้นปี'62

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยผลสำรวจ “ประชาชนคิดอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทย ในปี 2561” จากการสำรวจประชาชน 1,250 ตัวอย่าง วันที่ 26-27 พฤศจิกายน พบว่าประชาชน 61.92% ระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจในรอบปีนี้แยกลงมาคือ 27.12% ระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจเท่าเดิม และ 10.96% ระบุว่าภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้น ส่วนนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ประชาชนอยากเห็นจากพรรคการเมืองในการเลือกตั้ง พบว่าส่วนใหญ่ 57.60% อยากเห็นนโยบายเกี่ยวกับรับซื้ออุตสาหกรรมพืชผลทางเกษตร และพัฒนาสินค้าทางการเกษตร รองลงมา 23.12% อยากเห็นนโยบายเกี่ยวกับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ และ 22.00% อยากเห็นนโยบายเกี่ยวกับการจ้างงาน เพิ่มอาชีพ ลดปัญหาการว่างงาน และแรงงานนอกระบบ และอีก 21.44% อยากเห็นนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้า การผูกขาดทางการค้า การค้าขายอย่างเสรี และ 14% อยากเห็นนโยบายเกี่ยวกับลดอัตราภาษี อีก 10.96% อยากเห็นนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว และนโยบายเกี่ยวกับการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้มีรายได้น้อยเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เท่ากัน ส่วนที่เหลือนอกเหนือการสนับสนุนธุรกิจเอสเอ็มอี สตรีท็อป เพิ่มการส่งออก กระจายอำนาจความเจริญไปตามหัวเมืองใหญ่ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานประเทศ การลดค่าครองชีพ และปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน

ศูนย์นิด้าโพลเผยอีกว่า ประชาชนส่วนใหญ่ 60.16% มองว่าหลังการเลือกตั้งปี 2562 เศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น เพราะมีความมั่นใจต่อรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้ง รัฐบาลชุดใหม่น่าจะมีแนวทางในการบริหารและพัฒนาประเทศได้ดีกว่า และต่างชาติจะเข้ามาลงทุนมากขึ้น

รองลงมา 31.60% เห็นว่าเศรษฐกิจไทยจะเหมือนเดิม เพราะปัญหาเศรษฐกิจเป็นปัญหาที่แก้ยาก ต้องใช้เวลา ต้องอาศัยหลายปัจจัย และไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนก็เหมือนเดิม ส่วนอีก 4.56% เห็นว่าเศรษฐกิจไทยจะแย่ลง เพราะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก และไม่มีคำตอบเนื่อง และอีก 3.68% ไม่แน่ใจ

เร่งเครื่อง10อุตสาหกรรม

นายอดิศักดิ์ วะสินนท์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลว่า ปี 2562 สศอ. จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กระทรวงสาธารณสุข และเอกชน จัดทำยุทธศาสตร์ 5 อุตสาหกรรม ระยะสั้น กลาง และยาว ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร เพื่อให้

นโยบายการผลักดัน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายสำเร็จโดยเร็ว เกิดการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ส่วนอุตสาหกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียน ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา จะกำหนดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือไม่ เพราะเกี่ยวข้องกับทุกอุตสาหกรรม

นายอดิศักดิ์กล่าวว่า ยังมีอีก 2 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ต้องจัดทำยุทธศาสตร์ คือ อุตสาหกรรมดิจิทัล แต่เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เป็นความรับผิดชอบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งทั้ง 2 อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่รับการประสานว่ายุทธศาสตร์จะเสร็จเมื่อใด อย่างไรก็ตาม ปีนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอยุทธศาสตร์ 3 อุตสาหกรรม เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และได้รับความเห็นชอบแล้ว ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ และปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนเพื่อกระตุ้นการลงทุนมากขึ้น

เดินหน้า3แนวทางขับเคลื่อน

“กรอบการผลักดันอีอีซี แบ่งเป็น 3 ระยะ

คือ 1.ระยะการจัดทำกฎหมาย หลักเกณฑ์ต่างๆ 2.ระยะการผลักดันโครงสร้างพื้นฐาน 5 โครงการ มูลค่า 6.5 แสนล้านบาท ที่จะได้ลงทุนต้นปีหน้า และ 3.ระยะการผลักดันให้เกิดการลงทุนของเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนั้น สศอ.จะเร่งทำงานร่วมกับ สกพอ.และหน่วยงานต่างๆ ในการทำยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดการลงทุนระยะ 3 ทำให้ข้อนี้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว” นายอดิศักดิ์กล่าว

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพ จะต้องดำเนินการให้เป็นรูปธรรม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับทรัพยากรในประเทศที่มีอยู่ โดยเฉพาะการต่อยอดภาคการเกษตร นอกจากนี้เศรษฐกิจชีวภาพต้องมองในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่โดยรอบเข้ามาด้วย ไม่ใช่มองแค่เพียงการตั้งโรงงาน หากจะเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ต้องมองการต่อยอดที่มากกว่าโรงงาน อาทิ การส่งเสริมให้เกิดสตาร์ทอัพในพื้นที่รอบๆ ที่จะพัฒนา ดังนั้น แพคเกจส่งเสริมการลงทุนของเศรษฐกิจชีวภาพจะออกมาได้ก็อยู่ที่เอกชนจะนำเสนอแนวทางการพัฒนาที่ตอบโจทย์หรือไม่

ขณะที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ (โรบอติก แอนด์ ออโตเมชัน) ที่ผ่านมามีไอโอเอ็มมาตรการให้สิทธิประโยชน์ทั้งกลุ่มดีมานด์ (กลุ่มผู้ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) และกลุ่มซัพพลาย (ผู้ผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ) จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่ไทยต้องการเชิญชวนให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน สำหรับภาพรวมการลงทุนของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ตั้งแต่เริ่มขึ้นนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่เมื่อปี 2558 จนถึงเดือนมิถุนายน 2561 มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมในกิจการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติจำนวน 39 โครงการ เงินลงทุน 3,351 ล้านบาท

กสทช.หารือคลังอุดหนุน50บ.

นายฐากร ดันชัยอธิบดี เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยถึงโครงการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกระทรวงการคลังที่มีข้อเสนอให้แจกซิมการ์ดฟรี เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตและเข้าถึงแหล่งข้อมูลรวมทั้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งหากมีซิมการ์ดอยู่แล้ว จะให้เพิ่มปริมาณอินเทอร์เน็ตให้ฟรี นั้น กสทช.อยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดร่วมกับกระทรวงการคลัง และประชุมครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดย กสทช.เสนอว่าควรจะเป็นการเติมเงินเพื่อนำไปซื้อ

แพคเกจอินเทอร์เน็ตให้แก่ผู้มีรายได้น้อยหรือให้ผู้มีรายได้น้อยมารับบัตรเติมเงิน เพราะจะบังคับแจกซิมการ์ดใหม่ โดยที่ประชาชนมีซิมการ์ดเติม ที่ใช้งานอยู่แล้ว ก็จะไม่ตรงตามเจตนารมณ์

“จำนวนเงินเบื้องต้นคาดอยู่ที่ 50 บาท ทาง กสทช.ได้มีการประสานกับทางผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เอกชนเพื่อให้การสนับสนุน ซึ่งต้องรอสรุปว่าจะออกมาอย่างไร ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. รับทราบในเดือนธันวาคมนี้ เพราะเราทำตามนโยบายรัฐบาล รัฐบาลบอกให้ทันเราก็คงต้องทัน” นายฐากรกล่าว

เล็งดึงค่ายมือถือทำแพคเกจเสริม

นายก่อกิจ ด้านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า โครงการแจกซิมการ์ดฟรีและอินเทอร์เน็ตฟรี เป็นโครงการของกระทรวงการคลัง ที่ต้องจัดหางบประมาณมาสนับสนุน ในส่วน กสทช.เป็นผู้ประสานงาน และหากจะให้ดำเนินการก็ไม่ใช้งบประมาณ โดยขณะนี้กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะมีเงินอยู่ 149 ล้านบาท ทั้งนี้ เท่าที่ได้ประชุมร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนายกอภคศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนัก

(อ่านต่อหน้า 9)

ต่อจากหน้า 5

เร่งการค้า

นายรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ ยังไม่มีการสรุปงบประมาณทั้งหมดว่าจะเป็นเท่าไร แต่มีตัวเลขเบื้องต้นจะให้เดือนละ 50 บาท เติมเงินสำหรับผู้ให้บริการแบบเติมเงินหรือหากเป็นรายเดือนได้ส่วนลด 50 บาท ส่วนคนที่ยังไม่มีซิมการ์ด อาจจะต้องไปซื้อซิมการ์ดหรือรับซิมการ์ดฟรีตามที่บริการรายต่างๆ มีอยู่แล้ว ซึ่งไม่บังคับว่าต้องเป็นซิมการ์ดของผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่ง

นายก่อกิจกล่าวว่า กสทช.ได้ประสานกับทางผู้ให้บริการ ทั้งบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือทรู บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ว่าจะสามารถทำแพคเกจได้อย่างไรบ้าง เพื่อให้กระทบกับการให้บริการดาต้าปัจจุบันที่เป็นแหล่งรายได้ของธุรกิจ เพราะผู้ให้บริการยังต้อง

จ่ายชำระค่าคลื่นที่ประมูลแก่ กสทช. อยู่ในส่วนของข้อมูลจากทางภาครัฐผ่านแอปพลิเคชันที่จะจัดทำขึ้นอาจจะกำหนดความเร็วที่ 512Kbps ซึ่งสามารถดูวิดีโอได้โดยไม่สะดุด

ห่วงแจกทัชช้อนยูเอเน็ต

นายก่อกิจกล่าวว่า ข้อที่เป็นกังวลอยู่ คือ การลงทะเบียนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้มีการลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ของผู้ถือบัตรหรือไม่และเบอร์ที่ลงทะเบียนเป็นเบอร์ที่เป็นเจ้าของหรือคนอื่นเป็นเจ้าของ รวมทั้ง ยังเป็นเบอร์ที่ใช้กันอยู่หรือไม่ เพราะอาจจะทำให้การเติมเงินไม่ไปถึงผู้มีรายได้น้อยตัวจริงได้ นอกจากนี้ ยังกังวลความทับซ้อนของโครงการที่ กสทช.ทำอยู่ คือ โครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ยูเอเน็ต) ในพื้นที่ชายขอบ 3,920 หมู่บ้าน ให้บริการอินเทอร์เน็ตบ้าน 200 บาทต่อเดือนฟรี จึงต้องมีการพิจารณาและตรวจสอบว่าจะมีความทับซ้อนกันของกลุ่มผู้ใช้งานหรือไม่

กท.ร่วมทางหลวงใช้ยางทำถนน

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กทย.) กล่าวถึงประเด็นชาวสวนยางโวยสเปกทำถนนล้อเอื้อบริษัทยางมะตอยว่า การประกาศราคากลางที่กรมบัญชีกลางเป็นผู้กำหนด ไม่ได้แจ้งไว้ว่าเป็นราคาของน้ำยางสดหรือน้ำยางข้น อาจทำให้ชาวสวนยางส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าทาง กทย.ไม่รับซื้อน้ำยางสด แต่ความจริงแล้วสเปกถนนสามารถทำได้น้ำยางสดและน้ำยางข้น ซึ่งในส่วนของการ

ยางสดเกษตรกรสามารถนำไปขายเพื่อทำถนนได้ แต่จะต้องนำมาผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นน้ำยางข้นก่อนจึงจะสามารถนำไปทำถนนได้ ซึ่งในส่วนของการสเปกได้มีการบอกไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าสามารถใช้ได้ทั้งคู่ แต่ต้องผ่านมาตรฐานที่กรมทางหลวงรับรอง

“หลังจากนี้อาจจะต้องทำความเข้าใจกับชาวสวนยางอีกครั้ง ซึ่งตอนนี้ทาง กทย.กำลังเตรียมทำคู่มือร่วมกับกรมทางหลวง เพื่อทำข้อมูลบริษัทให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำถนนให้เข้าใจว่าคู่มือการใช้เป็นอย่างไร มีข้อกำหนดอะไรบ้าง แต่ที่จริงหน่วยงานที่จะต้องชี้แจงน่าจะเป็นกรมทางหลวง เพราะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง กทย. เป็นเพียงหน่วยงานที่สนับสนุนให้เกิดการใช้ ผมจึงคิดว่าให้กรมทางหลวงเป็นผู้ชี้แจงน่าจะตรงประเด็นมากกว่า” นายณกรณ์กล่าว

สธ.แจงเร่งรัดใช้ยางพารา

ด้านความคืบหน้าการเร่งรัดใช้ยางพารา

เป็นส่วนผสมปูนพื้นถนน เพื่อแก้ปัญหาการคาย
ยางพาราตกต่ำ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส.ล.) กล่าวว่า
ได้แจ้งภารกิจเร่งด่วนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศเร่งรัดมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง โดยกรม
ได้ขอให้ อปท. ทั่วประเทศจัดทำและเร่งรัด
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง
หรือปรับปรุงถนนที่ใช้ส่วนผสมของยางพารา
ตั้งแต่ขณะนี้จนถึงเดือนมีนาคม 2562

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูล
ประมาณการใช้ปริมาณน้ำยางพาราในการ
ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน หรือกิจกรรมอื่นๆ ของ
อปท. พบว่าในปีงบประมาณ 2562 อปท. 929
แห่ง จะใช้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจในการก่อสร้าง
ถนน 1,118 โครงการ ใช้เงิน 8,110.59
ล้านบาท ใช้เงินจ่ายขาดสะสมในการก่อสร้างและ
ซ่อมแซมถนน 1,128 อปท. ใช้เงินยางพารา
8,781.23 ล้านบาท รวมปริมาณน้ำยางพาราที่ อปท.
จะใช้กว่า 16,891.82 ล้านบาท ใช้เงินงบประมาณ
6,662 ล้านบาท สำหรับการทำถนนตามสเปกที่
กรมบัญชีกลางกำหนด หรือการดำเนินกิจกรรม
ประเภทอื่นที่ใช้น้ำยางเป็นส่วนผสม เช่น สนาม
ฟุตบอล สนามเด็กเล่น ทางเท้า จัดซื้อที่นอน
ยาง อยู่ที่เหมาะสมและบริบทของ อปท.
แต่ละแห่งที่มีเป้าหมายต่างกัน ขณะเดียวกัน
ประชาชนในพื้นที่ต้องมีความพึงพอใจซึ่ง
แล้วใช้ประโยชน์ได้จริง

อบจ. ขานรับเป็นส่วนผสมทำถนน

นายปรีชา สุขารอด ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) แพร่ ในฐานะนายกสมาคม
ข้าราชการ อบจ. แห่งประเทศไทย กล่าวว่า
ขณะนี้สมาคมข้าราชการ อบจ. และสมาคม
อบจ. แห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อก่อสร้างถนนจากการใช้
ยางพารา หลังจากที่ผ่านมา อบจ. ทั่วประเทศ
ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อซ่อม
ถนนสายรองที่ได้รับการถ่ายโอนมาจากกรม
ทางหลวงชนบท แต่ยอมรับว่ายังมีสัดส่วนการ
ใช้ยางพาราไม่มาก สำหรับการใช้งบประมาณเพื่อ
สร้างถนนใหม่ ทราบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
กำหนดสเปกไว้แล้ว คาดว่าจะใช้น้ำยางชันและ
น้ำยางสดเพื่อสร้างและซ่อมถนนในพื้นที่เป่า
หมายที่กำหนดไว้ แต่คงไม่ทำให้ปริมาณยางใน
ภาพรวมลดลงตามที่หลายฝ่ายประเมิน สำหรับ
การทำโครงการนี้เป็นเรื่องใหม่ ดังนั้น เพื่อให้
มีความคุ้มค่าจะขอให้ตัวแทนภาคประชาชน
ในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณ

นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ. สงขลา
กรรมการบริหารสมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย
และกรรมการกระจายอำนาจให้ อปท. กล่าวว่า
อบจ. สงขลา ก่อสร้างถนนพาราเอสพีติด
คอนกรีต ตั้งแต่ปี 2557 จำนวน 24 สายทาง
ปัจจุบันสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี สำหรับ
การสร้างถนนพาราเอสพีซีเมนต์ใช้น้ำยางสด
ผสมกับดินลูกรังเป็นนวัตกรรมใหม่ อาจจะ
เหมาะสำหรับการก่อสร้างในพื้นที่ชนบทในภาค
เหนือหรือภาคอีสาน ส่วนจังหวัดในภาคใต้ อาจ
จะมีปัญหา เนื่องจากในพื้นที่มีฝนตกตลอดปี
และอาจมีผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วม

เอกชนชี้ล่าช้าแก้เกษตรกรตกต่ำ

นายวัฒนา ธนาศักดิ์เจริญ ประธาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้
หอการค้าไทย กล่าวว่า ขณะนี้ยางและปาล์ม
ยังมีปัญหาเรื่องราคาตกต่ำ โดยราคาของพารา
อยู่ที่ 34 บาทต่อกิโลกรัม และราคาปาล์มดิบ
ตกจากกิโลกรัมละ 5 บาท เหลือ 2.40 บาท ซึ่ง
เอกชนได้เสนอแผนแก้ไขปัญหาราคาเกษตรไป
แล้ว อาทิ การเสนอให้ซื้อขายในพื้นที่มากขึ้น
ซึ่งเสนอรัฐบาลมาทุกปี และทุกรัฐบาลก็รับเรื่อง
ไว้แล้ว แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ไม่มีแม้แต่
หน่วยที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณาการแก้ไขอย่าง
เป็นรูปธรรม หอการค้าฯ จึงไม่รู้ว่าแผนที่ได้
เสนอไปสามารถแก้ไขได้มากน้อยแค่ไหน

นายวัฒนา กล่าวว่า เรื่องการทำประมงใน
พื้นที่ภาคใต้ก็มีปัญหา มีผู้ประกอบการอาชีพประมง
เป็นจำนวนมากไม่น้อยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก
เนื่องจากข้อเรียกร้องของประเทศยุโรปบังคับ
ให้ออกกฎระเบียบมาบังคับ ทำให้ชาวประมง
จำนวนมากไม่สามารถประกอบกิจการได้ต่อไป
ส่งผลต่อครอบครัว ผู้ใช้แรงงาน เจ้าของกิจการ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมง และเงินหมุนเวียน
ในพื้นที่ อีกทั้งยังรวมไปถึงปัจจัยเรื่องราคาน้ำมัน
ที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนออกเรือลดลง เรื่องเหล่านี้
รัฐบาลควรเร่งแก้ไข

แหล่งข่าวในการยางแห่งประเทศไทย
(กยท.) กล่าวถึงประเด็นกลุ่มสวนยางพาราออก
มาตั้งข้อสังเกตแนวทางแก้ปัญหาของพารา
ล้นตลาดและราคาตกต่ำโดยผลักดันให้ใช้ทำ
ถนนเป็นการเอื้อบริษัทผลิตยางมะตอยว่า ไม่
ว่าจะเป็นบริษัทใดหากต้องเข้าโครงการดูดซับ
ยางพาราทั้งรัฐ ก็ต้องมีการรับซื้อยางในประเทศ
ทั้งหมด และการคัดเลือกบริษัทใดก็เป็นการจัด
ซื้อจัดจ้างในแต่ละพื้นที่ ไม่ได้ระบุว่าต้องจัดซื้อ
จัดจ้างกับบริษัทใด ก็ไม่จำเป็นปัญหาอะไร

'กฤษฎา' เร่ง'ปลูกข้าวโพดหลังนา'

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ส่งข้อความ
ผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ถึงปลัดกระทรวง
เกษตรฯ และอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
อธิบดีกรมที่เกี่ยวข้อง และเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด ว่า ให้ติดตามประสานปลัดกระทรวง
กระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อพิจารณาเป็นประธานคณะติดตามเร่งรัด
โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการ
ปลูกข้าวโพดหลังนา ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

รายงานข่าวแจ้งว่า การส่งข้อความดัง
กล่าวนายกฤษฎาเป็นผลมาจากผู้ประกอบการด้าน
การเกษตร ส่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสานพลัง
ประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังนา
ในแต่ละพื้นที่ โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในการขับเคลื่อนโครงการ เนื่องจากโครงการไม่
สิ้นไหลเท่าที่ควร อาทิ ธนาครเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) อนุมัติเงินกู้
ยากมาก เนื่องจากพิจารณาว่าเกษตรกรมีหนี้
อยู่เดิม ขั้นตอนยุ่งยาก ทำให้เกษตรกรหลาย
รายถอนตัว

นอกจากนั้น ขั้นตอนการจัดหาปัจจัยการ
ผลิตและการเตรียมแปลงยุ่งยาก เนื่องจาก
ต้องดำเนินการผ่านสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ที่เข้ม
แข็งดำเนินการได้ดี ส่วนสหกรณ์ที่ไม่เข้มแข็ง
ทำให้ล่าช้า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีจำนวนพื้นที่
สมัครร่วมโครงการกว่า 7 แสนไร่ ซึ่งจะเปิดรับ
ถึง 15 มกราคม 2562 คาดว่าจะมีถึง 1 ล้าน
ไร่ หากแก้จุดอ่อนเหล่านี้โครงการจะเห็นผล
สำเร็จเป็นรูปธรรม

ชี้พืชหลังทำนาต้องมีตลาดรับซื้อ

นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและ
เกษตรกรไทย กล่าวถึงกรณี พล.อ. ประยุทธ์
และเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังทำ
นา ว่า เห็นด้วยในหลักการ แต่ทางปฏิบัติต้อง
พิจารณาในหลายด้าน ตั้งแต่รัฐบาลต้องสร้าง
ความมั่นใจให้ภาคเกษตรว่าผลผลิตข้าวโพดมี
ตลาดรองรับและรายได้ใกล้เคียงกับการปลูก
ข้าว ซึ่งชาวนามีความมั่นใจว่าอย่างไรการปลูก
ข้าวก็จะยังขายได้มีตลาดบริโภครองรับ อีกทั้ง
ขณะนี้ราคาข้าวเปลือกสูงขึ้นและแนวโน้มยังดี
ต่อเนื่อง ผลจากปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น แล้ง
ทำให้ผลผลิตลดลง เดิมนั้นประเมินว่าผลผลิต
ข้าวเปลือกนาปรังทั้งปีจะได้ 33 ล้านตัน แต่น่า
จะเหลือ 30 ล้านตัน จึงทำให้ราคาข้าวเปลือก
เจ้า (ความชื้นไม่เกิน 15%) ขายได้ราคาตันละ
8,000-8,200 บาท สูงกว่าปีก่อนที่ต่ำกว่าตัน
ละ 7,700 บาท

“ที่สำคัญคือตอนนี้ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด มีราคาแพงมาก บางที่สูงถึง กก.ละ 8 บาท หากเพาะปลูกแล้วไม่มีการรับซื้อ หรือมีการถูกหักความชื้นหรือสิ่งเจือปนก็ไม่ว่าจะมีราคาเท่าไร พืชหลังนั้นที่ผ่านมาชวานาก็จะทำการอยู่แล้ว และหากให้ได้ผลควรเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสาน คือ ปลูกข้าวคู่กับ

พืชอื่นที่รัฐบาลจัดหาแหล่งตลาดได้แน่นอน เช่น ถั่วชนิดต่างๆ หรือมีการส่งเสริมในพื้นที่ที่ไม่เหมาะกับการปลูกข้าว เรื่องนี้มีการผลักดันชวานากันมาตลอด ทางกรมเป้าหมาย 2 ล้านไร่ ก็พบว่ายังมีชวานาเข้าโครงการประมาณ 4-5 แสนไร่ แต่ก็ยังติดในเรื่องความมั่นใจต่อตลาดขายและรายได้ที่จะได้รับจริง แต่หากรัฐแสดงให้เห็นว่าปลูกข้าวโพดแล้วได้รายได้และมีตลาดซื้อแน่นอนระยะยาว เชื่อว่าจะมีชวานาหันปลูกพืชหลังทำนามากขึ้น หรืออาจเปลี่ยนอาชีพปลูกข้าวไปปลูกพืชอย่างอื่นแทน” นายสุเทพกล่าว



เกษตรกรรักบ้านเกิด... นายลักษณะ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลโครงการประกวด "เกษตรกรสำนักรักบ้านเกิด" ประจำปี 2561 ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนักรักบ้านเกิดและบริษัทโทเทิลแอนด์ซิสคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค จัดขึ้น ณ อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ. อสมท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

กรมพัฒนาที่ดินจัดใหญ่!งานวัน'ดินโลก'5-7ธ.ค.



ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตน้ำมันปาล์มมากเป็นอันดับ 3 ของโลก มีโรงงานผลิตน้ำมันปาล์มที่ลงทะเบียนมากกว่า 100 ราย รวมถึงมีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกือบทั้งหมดเป็นส่วนปาล์มน้ำมันของเกษตรกรรายย่อยที่ยังขาดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการสวนปาล์ม ขาดการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย ตามแนวทางการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน ส่งผลให้คุณภาพและผลผลิตของปาล์มน้ำมันในประเทศไทยมีคุณภาพไม่ติดนัก

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ดำเนินโครงการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยขึ้น เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการผลิตน้ำมันปาล์มและเพิ่มความยั่งยืนทางนิเวศวิทยาและสังคมในการผลิตปาล์มน้ำมัน และได้รับการสนับสนุนจาก Ministry of the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU) แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

สำหรับดำเนินโครงการในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 4 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561-2565 เพื่อมุ่งสู่การยกระดับปาล์มน้ำมันในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม (RSPO) ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยกรมส่งเสริม

การเกษตร จะเตรียมศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นที่นำร่อง 3 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ สุราษฎร์ธานีและชุมพร เป็นศูนย์กลางฝึกอบรมผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร รวมถึงให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินแก่เกษตรกร พร้อมสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการ เพื่อการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม นอกจากนี้ ยังเตรียมจัดตั้งโรงเรียนปาล์มน้ำมัน ในตำบลเขาคราม อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ เป็นสถานที่ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ มีแปลงปลูกปาล์มน้ำมันและยังร่วมพัฒนาฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของเกษตรกรในพื้นที่นำร่องตามฐานข้อมูลเดิมที่กรมส่งเสริมการเกษตรมีอยู่ พร้อมสนับสนุนการดำเนินโครงการด้านอื่นๆ ให้สามารถพัฒนาคุณภาพ

ปาล์มน้ำมันของไทยให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล RSPO อีกทั้ง ยังมีเป้าหมายในการปรับปรุงวิถีชีวิตของเกษตรกร ส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชตามความเหมาะสมของที่ดิน และส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยรวมกลุ่มเป็น เกษตรแปลงใหญ่ ลดต้นทุน ส่งเสริมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อให้มั่นใจถึงคุณภาพของพืชและสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงเกษตรกรเข้าสู่ตลาดสำหรับการปลูกปาล์มตามมาตรฐานของ RSPO เป็นการปลูกปาล์มน้ำมันโดยมีการกำกับดูแลในเรื่องการจัดการสวน การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันภายในชุมชน มีหลักการ 8 ข้อ ได้แก่ 1.ความโปร่งใส 2.ทำตามกฎหมายและระเบียบ 3.สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจในระยะ

ยาว 4.ทำตามวิธีการดูแลรักษาปาล์มน้ำมันที่ดี 5.ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 6.รับผิดชอบต่อลูกจ้างและชุมชน 7.ปลูกปาล์มใหม่อย่างมีความรับผิดชอบ 8.พัฒนาสวนปาล์มน้ำมันอย่างต่อเนื่อง คาดว่า ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2565 จะมีเกษตรกรรายย่อยกว่า 3,000 รายที่ได้รับความรู้จากการเข้าร่วมโครงการ สามารถผลิตวิทยากรหลักจากโครงการมากกว่า 50 คน มีภาคเอกชนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย 10 โรงงาน ลดต้นทุนในการผลิตได้ถึง 20% และสามารถลดก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 5,000 ตัน...

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน จัดงานวันดินโลกในหัวข้อ "Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ" ระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในหัวข้อ "น้อมนำศาสตร์พระราชารักษาพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน ถิ่นชีวิตให้แก่อดิน ถิ่นความสุขให้แก่เรา" โดยภายในงานจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จของการน้อมนำแนวพระราชดำริตามศาสตร์พระราชารักษา ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินมาปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ทรัพยากรดินและนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และการจัดความหิวโหย จึงเชิญชวนเข้าร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจได้ในวันและเวลาดังกล่าวครับ

ขุนเกษตรรา